



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาระบบ AEC)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 56 เป็นต้นไป
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 57 เป็นต้นไป
และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 60 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาระบบ AEC) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 56 เป็นต้นไป นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 57 เป็นต้นไป และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 60 เป็นต้นไป นั้น และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จึงมีการปรับเปลี่ยนวันดำเนินกิจกรรมในบางกิจกรรม มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเพื่อแก้ไขวันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้

กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่	กิจกรรมวิชาการ
10 – 26 มิ.ย. 63	1 – 15 มิ.ย. 63	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรจัดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีตามแผนการศึกษา นำเสนอคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิจารณานำส่งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ- หลักสูตร/กลุ่มวิชา ที่ประสงค์จะเปิดรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบันทึกแจ้งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดตารางเรียนตารางสอน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรนำเสนอ- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมรายวิชาที่จะเรียนข้ามคณะ/โรงเรียน ส่งขอผู้สอนไปยังคณะ/โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (กรณีหลักสูตรเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ผู้สอนยังไม่ครบส่งขอผู้สอนไปยังคณะ/โรงเรียนต้นสังกัด)- คณะ/โรงเรียน พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนให้กับคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/

		<p>ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ขอผู้สอนข้ามคณะ/โรงเรียน และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ผู้สอนยังไม่ครบแจ้งกลับไปยังส่วนงานที่ขอ</p> <p>- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แจ้งผู้ประสานงานวิชาการประจำหลักสูตร/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง บันทึกตารางเรียนตารางสอนสำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป เข้าในระบบบริหารการศึกษา</p> <p>- ผู้ประสานงานวิชาการหลักสูตร/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนในระบบบริหารการศึกษา (เมนู 212) เพื่อเตรียมแจ้งให้ นักศึกษารหัส 62 ลงไป ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563</p>
22 มิ.ย. 63	12 มิ.ย. 63	- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งข้อมูลหนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน ไปยังคณะ/โรงเรียน
23 มิ.ย. 63	15 มิ.ย. 63	- คณะ/โรงเรียน รวบรวมข้อมูลหนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน แจ้งกลับมายังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
1 – 29 ก.ค. 63	15 – 30 มิ.ย. 63	- อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ ไปยังคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
29 ก.ค. 63	30 มิ.ย. 63	- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนจัดส่งไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไปยังคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
31 ก.ค. 63	7 ก.ค. 63	- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

นอกนั้น คงไว้ตามเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต

03 มิ.ย. 63 เวลา 09:32:05 Non-PKI Server Sign

Signature Code : OABFA-DMARA-BBADE-AMgA4

